

THƯ CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG GỬI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI NHÂN NGÀY KHAI GIẢNG NĂM HỌC MỚI 2010-2011

Hà Nội, ngày 22 tháng 09 năm 2011



Thân gửi các thầy, cô giáo, các đồng chí cán bộ quản lý, nhân viên và học sinh, sinh viên trường Đại học Công nghiệp Hà Nội.

Nhân dịp khai giảng năm học mới 2011-2012, thay mặt Ban cán sự đảng và Lãnh đạo Bộ Công Thương, tôi thân ái gửi tới toàn thể các thầy, cô giáo, các đồng chí cán bộ quản lý, nhân viên, học sinh, sinh viên nhà trường lời chúc mừng nồng nhiệt nhất.

Các thầy, cô giáo, các đồng chí cán bộ, nhân viên và các em học sinh, sinh viên trường Đại học Công nghiệp Hà Nội thân mến

Trong thời gian qua, các thầy, cô giáo, cán bộ, nhân viên nhà trường đã cùng các em học sinh, sinh viên phát huy truyền thống và tinh thần năng động, sáng tạo, nỗ lực vượt qua những khó khăn, phấn đấu đưa nhà trường không ngừng phát triển. Quy mô, ngành nghề đào tạo được mở rộng, nhiều giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo được triển khai: xây dựng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý vững mạnh, bổ sung cơ sở vật chất, đổi mới nội dung, chương trình và phương pháp giảng dạy, tăng cường công tác quản lý, đẩy mạnh xã hội hoá giáo dục, tổ chức tốt hoạt động lao động sản xuất, nghiên cứu khoa học kết hợp với đào tạo, đời sống tinh thần và vật chất cho cán bộ, giáo viên từng bước được cải thiện. Nhà trường đã hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học do Bộ Công Thương, Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội đề ra.

Với những thành tích đạt được trong năm học 2009-2010, nhà trường đã được tặng thưởng các danh hiệu cao quý như Huân chương, Cờ thi đua, Bằng khen của Đảng, Nhà nước và của các Bộ, Ngành, địa phương. Nhiều thầy, cô giáo đạt giải cao trong các Hội thi giáo viên dạy giỏi các cấp; nhiều em học sinh, sinh viên đã đạt giải cao tại Hội thi tay nghề Quốc gia, Hội thi sáng tạo Robot.

Thay mặt Ban cán sự Đảng và Lãnh đạo Bộ Công Thương, tôi nhiệt liệt biểu dương những cố gắng và thành tích đạt được của các thầy, cô giáo, các cán bộ quản lý, nhân viên và các em học sinh, sinh viên nhà trường.

Các thầy, cô giáo, các đồng chí cán bộ, nhân viên và các em học sinh, sinh viên trường Đại học Công nghiệp Hà Nội thân mến.

Năm học 2010-2011 có ý nghĩa hết sức quan trọng, là năm học đầu tiên triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng, năm học thực hiện chủ đề "Tiếp tục đổi mới quản lý và nâng cao chất lượng đào tạo", nhà trường cần quán triệt sâu sắc các chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước, tiếp tục đổi mới mạnh mẽ công tác quản lý và nâng cao chất lượng đào tạo, triển khai thực hiện tốt các cuộc vận động, các phong trào thi đua của Ngành, thực hiện tốt nhiệm vụ năm học. Các đồng chí cán bộ quản lý, các thầy, cô giáo tiếp tục phấn đấu trở thành những tấm gương sáng cho học sinh, sinh viên noi theo; các em học sinh, sinh viên cần tích cực học tập, rèn luyện năng lực, phẩm chất đáp ứng yêu cầu của xã hội trong thời kỳ mới.

Phát huy truyền thống đơn vị Anh hùng lao động thời kỳ đổi mới, với sự nỗ lực phấn đấu vượt qua khó khăn, thách thức, tôi tin tưởng trường Đại học Công nghiệp Hà Nội sẽ đạt được nhiều thành tích mới, đào tạo được đội ngũ cán bộ và lao động chất lượng cao phục vụ đắc lực cho ngành Công Thương nói riêng và sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội của Đất nước nói chung.

Chúc các thầy, cô giáo, cán bộ, nhân viên và các em học sinh, sinh viên sức khỏe, hạnh phúc và thành công.

Thân ái

Vũ Huy Hoàng
Ủy viên Trung ương Đảng
Bộ trưởng Bộ Công Thương